



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส. ๔ /๒๕๖๔

เรื่อง การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

เพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และการให้บริการดิจิทัลที่ต้องการความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการดำเนินการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้แก้ไขปรับปรุงการให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
โดยยกเลิกประเภทกิจการ ๕.๗, ๕.๘ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประเภทกิจการ ๕.๙ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และให้เพิ่มความในหมวด ๕ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ โดยกำหนดประเภท เงื่อนไขสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและ ประโยชน์
๕.๑๐ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อ ให้บริการดิจิทัล หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์	๑. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการ ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่าย เงินเดือนบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นการ จ้างงานเพิ่มภายหลังยื่นขอรับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ๒. ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อ ให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยตามที่ สำนักงานกำหนด ๓. อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมหรือใช้แล้ว ๔. การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการนี้ไม่รวมถึงการค้าปลีก และค้าส่งสินค้าทุกประเภท	A๒

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
	<p>๕. รายได้ที่สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>๖. กำหนดวงเงินสำหรับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ขอใช้สิทธิ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นการจ้างงานเพิ่ม โดยคิดจากการจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนวันยื่นคำขอรับการส่งเสริม โดยคำนวณเป็นวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามรูปแบบที่กำหนด เช่น โครงการ Work-integrated Learning (WIL) สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยคำนวณเป็นวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๒๐๐ ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว <p>(กรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานจะไม่นำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามรูปแบบที่กำหนดหรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มาคำนวณเป็นวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในโครงการ)</p>	

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
	<ul style="list-style-type: none">- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 29110 หรือ CMMI ตั้งแต่ LEVEL 2 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า โดยคำนวณเป็นวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว๗. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)๘. หากต้องการขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้แจ้งความประสงค์ตั้งแต่นั้น คำขอรับการส่งเสริม และไม่อนุญาตให้แก้ไขความประสงค์ภายหลังได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน	

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน